

Kaplakrikahópurinn 3. júní 2019

Fundurinn hófst 16:00

Fundurinn fór fram í Bæjarráðssal, Strandgötu 6

Mættir: Sveinn Reynisson formaður, Skarphéðinn Orri Björnsson, Valdimar Svavarsson, Ásmundur Ingvarsson og Gunnlaugur Sveinsson.

Starfsmenn: Geir Bjarnason, Rósa Steingrímsdóttir kom á fundinn kl. 15:05, Sigríður Kristinsdóttir og Helga Stefánsdóttir

Fjarverandi: Viðar Halldórsson

Gestur: Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri sat fundinn.

Hálfaldán Markússon verkfræðingur sat fundinn undi lið 1.

1. Eignaskiptasamningur. Lögð fram tillaga Hafnarfjarðarbæjar og Hálfaldán Markússon kynnti og rökstuddi hugmyndir og útfærslu bakvið tillöguna. FH skoðar tillögu Hafnarfjarðarbæjar og bregst við henni fyrir næsta fund.
2. Rekstrarsamningar. Kynnt tillaga Hafnarfjarðar annarsvegar varðandi rekstur á Risanum og Dvergnum sem FH er ætlað að taka inn í sinn rekstur. Hinsvegar er það hlutdeild Hafnarfjarðarbæjar varðandi rekstrarhlutdeild upp á ein 80% af rekstrarkostnaði hússins en áætlað er að Íþróttabandalagið noti um 80% af tímunum sem henta íþróttastarfinu. FH mun bregðast við tillögunni sem fyrst.
3. Rætt um samskipti milli Hafnarfjarðarbæjar og Fimleikafélagsins og mikilvægi þess að fulltrúar aðila vandi sig í samskiptum sín á milli.

Næsti fundur verður 14. júní kl. 11.00

Geir ritar fundargerðina

Orri Björnsson
Valdimar Svavarsson
Ásmundur Ingvarsson
Gunnlaugur Sveinsson
Sveinn Reynisson